



ประกาศโรงพยาบาลเขาสุกิม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งตู้คุมไฟบริเวณห้องซักฟอก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ โรงพยาบาลเขาสุกิม ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งตู้คุมไฟบริเวณห้องซักฟอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ท่อ ๔ หุน จำนวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ท่อลูกฟูก ๔ หุน จำนวน ๓ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖.๐๐ บาท (หกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ตู้ ๔ ช่อง จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

สาย ๑ x ๑๐ บางกอก จำนวน ๒๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แคมป์คู่ จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ก้ามปู ๔ หุน จำนวน ๕ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕.๐๐ บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แม่ทงกราวด์ ๑.๘๐ cm. หุ้มทองแดง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ค่าบริการ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายดำรงชัย เหลืองดำรงชัย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิริยะ ภิบาลกุล)

นายแพทย์ชำนาญการ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี